



ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งทั่วไป ๒๗ สายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และฉบับลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป ในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีอัตราว่างจำนวน ๒๙ สายงาน ๑๘๔ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าหน้าที่การเกษตร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าพนักงานการเกษตร ช่างไม้ ช่างสำรวจ นายช่างเทคนิค นายช่างโยธา นายช่างศิลป์ นายช่างสำรวจ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักวิทยาศาสตร์ นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรโยธา สถาปนิก และสัตวแพทย์ โดยกำหนดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และให้ผู้สมัครสอบชำระค่าสมัครสอบผ่านระบบการชำระเงินของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในตำแหน่งทั่วไป ๒๗ สายงาน ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าหน้าที่การเกษตร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าพนักงานการเกษตร ช่างสำรวจ นายช่างเทคนิค นายช่างโยธา นายช่างศิลป์ นายช่างสำรวจ นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักวิทยาศาสตร์ นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรโยธา สถาปนิก และสัตวแพทย์ **โดยแยกเป็นรายหน่วยงานและรายตำแหน่ง ตามที่ผู้สมัครสอบได้สมัครไว้** ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ คือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการประเมินรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น สำหรับผู้สมัครเข้ารับการประเมินที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระเงินค่าสมัครสอบภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ตามประกาศนี้ หรือหน่วยงาน หรือตำแหน่งที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัครไว้ให้นำหลักฐาน

การสมัคร เอกสารการชำระเงินค่าสมัคร พร้อมคำร้องตามแนบท้ายประกาศนี้ ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาคารสี่ นาคะเสถียร ชั้น ๔ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๘๖๐๗ และ ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗ หรือ ๐ ๒๕๗๙ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๑๕๕ หรือ Line ID : @904nmruk หากตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการประเมิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัคร เข้ารับการประเมินเพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

ทั้งนี้ สำหรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ ในประเทศไทยจะคลี่คลาย โดยจะประกาศแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ให้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทราบ โดยขอให้ผู้สมัคร ติดตามประกาศทางเว็บไซต์ <https://dnp.thaijobjob.com> หรือ <http://portal.dnp.go.th/p/personnel> และขอให้ผู้สมัครติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายธัญญา เนติธรรมกุล)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศศิขันธ์ เสือขำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

สำนักบริหารงานกลาง